



## คิดสักนิด...สะกิดใจ

สวัสดีครับพี่น้องที่รัก...ช่วงวันคริสตมาสบังเอิญพอได้พบบทความหนึ่ง ที่มีสำนวนโดนใจ(พ่อ) เพราะรู้สึกชอบกับประโยคนี้ (แม้ไม่เกี่ยวกับวันคริสตมาส) จนต้องการรู้ที่มา และความหมายของคำหรือประโยคนี้ให้จงได้ ในประโยคหรือวลีที่ว่า **“จนกระทั่งโดนธนูปักที่เข่า”** ฟัง(อ่าน)แล้วงงไปเลยทีเดียว ว่าหมายถึงในแง่ไหน คำนี้หมายความว่าอะไร ครั้งแรกรู้สึกชอบและรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ และให้ข้อคิดที่ดีแน่ ๆ

ที่ไหนได้ถ้อยคำที่เป็นวลีหรือประโยคนี้ กลับมีที่มาจาก เกมคอมพิวเตอร์เกมหนึ่งที่ฮิตฮอตอยู่ตอนนี้ (เข้าใจว่าอย่างนั้น) ชื่อว่าเกม The Elder Scroll V:Skyrim ประโยคนี้มาจากตัวละครหนึ่งในเกม ที่มีหน้าที่เป็นทหารยาม ที่ปรากฏว่าเมื่อไปเฝ้ายาม ทหารยามคนไหนหรือที่เมืองไหน ก็จะตอบหรือพูดตรงกันว่า **“เมื่อก่อนฉันก็เคยเป็นนักรบที่กล้าแกร่ง(หรือเป็นกษัตริย์ที่เก่งกาจ) แบบคุณ จนกระทั่งฉันโดนธนูปักที่หัวเข่า เลยต้องมาเป็นทหารยาม”** (I used to be the King, until SWTOR shot an arrow in my knee.)

ปรากฏว่าในสังคมออนไลน์ หรือสังคมผู้เล่นอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันก็นำคำพูดวลีหรือประโยคนี้มาพูดเปรียบเทียบ และใช้กันเป็นสำนวนที่ หมายถึง สถานการณ์ที่พลิกผันจากเรื่องหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง(หน้ามือเป็นหลังมือ) เหมือนกับชีวิตของคนเราที่มีวิกฤตหรือประสบปัญหาได้เสมอไม่ว่าจะเก่งกาจสามารถขนาดไหน ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้

ดูทหารหรือนักรบ แม้กระทั่งกษัตริย์ที่เชี่ยวชาญการรบ สักวันอาจพลาดพลั้ง สักวันอาจมีอุบัติเหตุ สักวันต้องแก่ชรา โรยราตามกาลเวลา สักวันอาจโดนธนูปักที่เข่า...ธนูปักที่เข่าจึงเป็นสัญลักษณ์ถึง อุปสรรคกาลเวลา และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตเสมอ

พี่น้องที่รัก...เราทุกคนมีความสามารถ แก้วกล้า (ที่เราแสวงหาและที่พระเจ้าประทานให้) ในสิ่งที่เราถนัดในสิ่งที่เราเป็น ในสิ่งที่เราคิด และทำ จนบางครั้งเราก็จงใจว่าเราไม่ต้องการใครแล้ว บางครั้งไม่ต้องการแม้แต่พระเจ้า และเพื่อนฝูงคนรอบข้างที่เราต้องใส่ใจ เพราะคิดว่าฉันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองคนเดียว...แต่ไม่มีใคร ไม่เคยผิดพลาด หรือพลาดพลั้ง ไม่มีใครอยู่อมตะ และสุดท้ายก็ต้องแก่ชรา พลังวังซาก็ถดถอยและไม่เก่งกาจเสมอไป

การสำนึกถึงวันเวลาที่ใช้ในการทำหน้าที่ของตนร่วมกับคนอื่น และพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญจริง ๆ เพราะความสำเร็จที่เรามีในชีวิตต้องมีเพื่อนพี่น้องและพระเจ้าร่วมอยู่ด้วยนี่คือ ความเชื่อมั่นของเราคริสตชนที่เป็นความสุขที่แท้จริง จนเรียกได้ว่า **แม้กระทั่งธนูปักที่เข่าก็ไม่หวั่นเพราะมีพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องอยู่เคียงข้าง**